

แถลงการณ์

เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ

เรื่อง กรณีอดีตจำเลยคดีความมั่นคงศาลยกฟ้องถูกลอบสังหารอีกครั้ง

วันที่ 25 กันยายน 2556 เวลาประมาณ 06.30 น. ได้เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารนายมุฮัมมัดมาโซ มามะ อดีตจำเลยคดีความมั่นคงซึ่งศาลได้ยกฟ้องในพื้นที่ตำบลจะนะ อำเภोजะนะ จังหวัดนราธิวาส ในขณะที่ได้จับรถจักรยานยนต์ไปกรีดยางพร้อมกับแม่ของภรรยา นายมุฮัมมัดมาโซ มามะ อายุ 35 ปี มีภรรยาชื่อไซยะ ดิยะะ มีลูก 1 คน ชื่อ ค.ญ. โนร์อินชาน มามะ อายุ 1 ปี 2 เดือน เขาเคยถูกควบคุมตัวเมื่อปี 2549 และถูกดำเนินคดีความมั่นคง 2 คดี ทั้งสองคดีศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้อง แม้ว่าอัยการจะอุทธรณ์ 1 คดี นายมุฮัมมัดมาโซ ได้ออกจากเรือนจำเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เขาใช้เวลาอยู่ในเรือนจำเพื่อต่อสู้คดีถึง 4 ปี 11 เดือน หลังจากที่ได้รับอิสรภาพก็ได้กลับไปอยู่ที่บ้านเพื่อใช้ชีวิตตามปกติจนกระทั่งได้เกิดเหตุดังกล่าว

หนึ่งปีก่อนหน้าที่นายมุฮัมมัดมาโซ มามะ จะถูกลอบสังหารนั้น เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 นายอิสมาแอ รอย บิดาของนายมุฮัมมัดมาโซ มามะ ได้ถูกลอบยิงจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตในสวนยาง ที่บ้านโคกเนียน ม.3 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 08.00 น. นางฮาดีมะห์ มามะ มารดาของนายมุฮัมมัดมาโซ ก็ถูกลอบยิงด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างทางที่กำลังกลับจากการกรีดยาง คือที่ม. 2 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยได้มีคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบยิงเป็นเหตุให้เสียชีวิต

นายมุฮัมมัดมาโซ มามะ เป็นรายที่ 14 ของบรรดาผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีความมั่นคงที่ถูกลอบสังหาร ในจำนวนนี้มีทั้งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยการประกันตัวในระหว่างการพิจารณาคดี และที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้อง นับเป็นรายที่ 8 ที่ถูกลอบสังหารตั้งแต่ที่มีการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับ BRN เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นมา เท่ากับว่าภายใน 7 เดือนของการพูดคุยสันติภาพ ได้มีการลอบสังหารผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีความมั่นคงที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว (ประกันตัว) ระหว่างการพิจารณาคดีและจำเลยที่ศาลมีคำพิพากษายกฟ้องแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย แบ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส 2 ราย พื้นที่จังหวัดยะลา 2 ราย และพื้นที่จังหวัดปัตตานี 4 ราย

ปรากฏการณ์ที่เกิดเหตุการณ์ลอบสังหารต่อกลุ่มเป้าหมายพลเรือนปาตานีที่เคยมผ่านกระบวนการยุติธรรมมาแล้วนี้ ได้ส่งผลทำให้เกิดความเคลือบแคลงใจว่าเรื่องนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทิศทางและอุณหภูมิบนโต๊ะการพูดคุยสันติภาพที่กรุงกัวลาลุมโปร์ ประเทศมาเลเซียหรือไม่ เมื่อประกอบกับหลายๆเหตุการณ์ที่กลายเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลที่เกิดขึ้นกับชาวปาตานี เช่น เหตุการณ์ตากใบ เหตุการณ์ไอร์ปาเย เหตุการณ์ปูโละปูโย เหตุการณ์กราดยิงร้านน้ำชา เหตุการณ์ลอบยิงผู้นำศาสนา เหตุการณ์ลอบยิงครูตาดีกา

และเหตุการณ์ลอบยิงบรรดาอดีตจำเลยคดีความมั่นคง ยิ่งเสริมให้เกิดความสงสัยและไม่มั่นใจต่อกระบวนการสันติภาพ และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีประเทศมาเลเซีย เรื่องขอให้จัดตั้งกลไกตรวจสอบความจริงกรณีพลเรือนปาตานีถูกลอบสังหารท่ามกลางการพูดคุยสันติภาพ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา

เพราะเกรงว่า การพูดคุยเพื่อสันติภาพหนนี้อาจกลายเป็นเพียงการกระทำที่บังหน้าเพื่อเปิดทางให้มีการกวาดล้างคนที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริง กระบวนการพูดคุยสันติภาพครั้งนี้ก็จะกลายเป็นตัวจุดชนวนหรือเงื่อนไขใหม่ที่ผลักดันให้พลเรือนปาตานีหันหลังให้กับกระบวนการยุติธรรมไทย และจะกลายเป็นการเพิ่มเงื่อนไขให้ BRN ยกกระดับทางยุทธศาสตร์สงครามประชาชนอย่างเข้มข้น เท่ากับว่าการพูดคุยสันติภาพครั้งนี้กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่เพิ่มบรรยากาศสร้างความรุนแรง ดังนั้นเพื่อให้ปรากฏการณ์การลอบสังหารพลเรือนปาตานีระหว่างการพูดคุยสันติภาพเกิดขึ้นอีกจนกลายเป็นเงื่อนไขที่ไปเพิ่มบรรยากาศการสู้รบที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

ทางเครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ขอเรียกร้องดังนี้

1. ขอให้ฝ่ายรัฐไทยและBRN หยุดปฏิบัติการทางทหารต่อกลุ่มเป้าหมายที่เป็นพลเรือน
2. ขอเรียกร้องให้ทางรัฐบาลมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกของการพูดคุยจัดการให้มีมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่สามารถสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างชัดเจนว่า ผู้เข้าร่วมการพูดคุยเพื่อสันติภาพมีความจริงใจที่จะยับยั้งการลอบสังหารพลเรือนปาตานีในระหว่างการพูดคุย เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการสันติภาพในสายตาของประชาชน
3. ขอให้รัฐบาลไทยและ BRN ชี้แจงกับประชาชนอย่างชัดเจนถึงความเกี่ยวข้องกันกับเหตุการณ์ลอบสังหารทั้งหมด

ทั้งนี้หากปรากฏว่าการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับ BRN เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ไปเพิ่มความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือน เพื่อสร้างความชอบธรรมในการปราบปรามหรือลอบสังหารของหน่วยลับต่อกลุ่มเป้าหมายพลเรือนที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าเป็นสมาชิกขบวนการ BRN เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพขอยืนยันว่า จะไม่สนับสนุนการพูดคุยสันติภาพหนนี้และจะดำเนินการรวมพลังภาคประชาชนเพื่อสร้างสันติภาพในฉบับประชาชนต่อไป

เครือข่ายประชาสังคมเพื่อสันติภาพ ประกอบด้วย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดนราธิวาส

มูลนิธิศูนย์ประสานงานคดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA)

มูลนิธิวัฒนธรรมอิสลาม (YAKIS)

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม (MAC)

เครือข่ายผู้ช่วยทนายความ (SPAN)

เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOB)

สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR)

เครือข่ายบัณฑิตอาสาปาตานี (Insouth)

สมาคมสตรีเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep peace)

ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา (PUKIS)

เครือข่ายครูตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (JARUM)

FineTune Media

สำนักข่าว WARTANI

Awan Book

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (สนมท.)

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเยาวชนและนักเรียนปาตานี (PERMAS)